

CHÚA NHẬT TUẦN XVI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

- ⇒ Ngoài Chúa, không có chúa nào khác chăm sóc mọi sự, ngõ hầu minh chứng rằng Chúa không đoán xét bất công. Vì chung, sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh, và vì **Người là Chúa mọi sự, nên tỏ ra khoan dung với mọi người. Chúa chỉ tỏ sức mạnh Chúa ra khi có kẻ không tin vào uy quyền của Chúa, và triệt hạ kẻ kiêu căng không nhìn biết Người.** Vì là chủ sức mạnh, nên Chúa xét xử hiền lành, Chúa thống trị chúng ta với đầy lòng khoan dung: vì khi Chúa muốn, mọi quyền hành tuân lệnh Người. Khi hành động như thế, Người dạy dỗ dân Người rằng: Người công chính phải ăn ở nhân đạo, và Người làm cho con cái Người đầy hy vọng rằng: Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối. (Kn 12:13. 16-19)
- ⇒ ***Anh em thân mến, có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta.*** Vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho xứng hợp, nhưng chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả. Mà Đấng thấu suốt tâm hồn, thì biết điều Thánh Thần ước muốn. ***Bởi vì Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên Chúa.*** (Rm 8:26-27)
- ⇒ Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trở bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đây tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: “Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?” Ông đáp: “Người thù của ta đã làm như thế”. Đây tớ nói với chủ: “Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ”. Chủ nhà đáp: “Không được, kéo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chẳng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: “Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chắt vào lẫm cho ta”.



Người lại nói với họ dụ ngôn khác mà rằng: “Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt đó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó”.

Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: *“Nước trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men”*.



Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: “Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian”. Sau khi giải tán dân chúng, Người trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. Người đáp rằng: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiêng rãng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe.” (Mt 13:24-30)

+> “...Người là Chúa mọi sự, nên tỏ ra khoan dung với mọi người. Chúa chỉ tỏ sức mạnh Chúa ra khi có kẻ không tin vào uy quyền của Chúa, và triệt hạ kẻ kiêu căng không nhìn biết Người.” – “... Anh em thân mến, có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta... Bởi vì Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên Chúa...”

+> *“Nước trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men”*

== Vài tháng trước, THE LEAVENING PROJECT đã được posted trong LASAN.ORG/FORUM và mời Anh Chị Em “tham gia/chia sẻ suy tư của anh chị em cùng thân hữu về project này của TCH 46.

== Chỉ xin tóm gọn theo hai (2) câu hỏi có ghi trong Project này:

1. Who is my brother? Who is my sister?

2. Where is my brother? Where is my sister?

== (tạm xem như là “đề gợi ý”) Phải chăng mỗi lần mỗi một ACE chúng ta đáp ứng thích đáng cho hai (2) câu hỏi trên, chính là lúc mình “trở thành” men?

Một lần nữa, xin mời anh chị em đọc, suy tư, và nếu thuận tiện chia sẻ những ý tưởng của anh chị em để cùng nhau HIỂU, THÂM NHUẬN Ý NGHĨA của ngôn Thầy Chí Thánh Giêsu Ki-tô truyền dạy – Mong thay!

www.lasan.org/lasan/index-forum.htm



+> **"...Lỡ khi nhổ cỏ, anh chị em nhổ luôn cả lúa tốt..."**

== Trong bài Tin Mừng tuần XV, chúng ta thấy rõ Thiên Chúa muốn đến với mọi người, nói với mọi người và mỗi người, bằng cách này hay cách khác qua mọi biến cố xảy ra trong mỗi đời người. Sự sinh hoa kết quả của Lời của Thiên Chúa tùy thuộc vào thái độ đáp ứng của mỗi người : hạt thì bị chim trời ăn mất - hạt thì bị chết ngạt vì cỏ cây gai góc - hạt thì bị chết khô vì sự đáp ứng hời hợt "nghe rồi bỏ qua" - hạt thì sinh hoa kết quả ít nhiều.



Bài Tin Mừng Chúa Nhật XVI hôm nay mang lại cho chúng ta niềm "vui mừng và hy vọng":

* vui mừng : lắm lúc chúng ta "tức mình" vì dù có cố gắng sống tốt, sống lành, sống theo tiếng nói lương tâm... nhưng rồi cũng "cảm thấy" chẳng sinh hoa kết quả tí nào = chứng nào tật nấy !

Đừng buồn phiền nữa - Hãy vui lên ! Vì không phải chúng ta chỉ chiến đấu với bản năng tự nhiên của chúng ta mà thôi, mà còn phải chiến đấu với thần ác, với sự dữ "ngoài" chúng ta nữa.

Chúng ta là cây lúa được Thiên Chúa gieo trồng trên mặt đất này = dù cho có những ngoại lực tìm mọi cách đánh phá - bắt chẹt - cướp nguồn sinh trưởng của chúng ta, chúng ta cứ vui mừng tăng trưởng, tận hưởng nguồn sinh trưởng từ lòng đất mẹ vốn là nguồn ơn sinh lực vô biên.

* hy vọng : có nỗ lực vừa bám chặt vào nguồn sống, vừa chiến đấu với cỏ lùm những muốn đè bẹp chúng ta nhưng cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng vì "lúa là lúa - cỏ lùm là cỏ lùm".

Dù bị búa vây tứ bề, chúng ta vốn là lúa sẽ không bao giờ trở thành cỏ lùm được!

Ngày cuối cùng, nếu chúng ta là lúa - dù sinh hoa kết quả không hơn nhiều cây lúa khác, nhưng chúng ta vẫn là lúa = Tin đi ! chúng ta sẽ không bị nhổ rồi bị bó lại và quăng vào ngọn lửa thiêu đốt như cỏ lùm.

TIN - CẬY = VUI MỪNG VÀ HY VỌNG ==> Tạ Ôn Đáng Tạo Hóa đã tạo dựng chúng ta cách diệu kỳ, mà còn thông ban nguồn sống vĩnh cửu cách diệu kỳ hơn nữa!

CHÚA GIÊSU NGỰ TRỊ LÒNG TA! - LUÔN LUÔN!